

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **821** /UBND-VP

Bỉm Sơn, ngày **16** tháng 5 năm 2017

V/v chuyển và chỉ đạo giải quyết
Đơn tố cáo của ông Lê Quang Trung.

Kính gửi: Chủ tịch UBND phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn

Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn nhận được đơn của ông Lê Quang Trung, thường trú tại Khu phố 10, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; nội dung: tố cáo ông Nguyễn Quang San là đảng viên, trưởng khu phố 10, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn lợi dụng chức quyền, có hành vi xâm hại đến quyền bình đẳng hợp pháp của công dân trong việc từ chối kết nạp bà Nguyễn Thị Thơm vào hội Người cao tuổi của phường và việc tổ chức tang lễ cho bà Nguyễn Thị Thơm tại khu phố (Có đơn gửi kèm theo).

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau: đơn tố cáo của ông Lê Quang Trung thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND phường Ba Đình; giao Chủ tịch UBND phường Ba Đình xem xét, giải quyết theo quy định và báo cáo Chủ tịch UBND thị xã (qua Ban Tiếp công dân thị xã) kết quả giải quyết trước ngày 15/6/2017.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND thị xã, Văn phòng HĐND&UBND thị xã chuyển đơn tố cáo của công dân và thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã tới Chủ tịch UBND phường Ba Đình để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ông Lê Quang Trung (thay báo tin);
- Lưu: VT, TD.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÒNG CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Thị Lan

ĐƠN - THƯ ĐẾN
Số: <u>128</u> / <u>BĐ</u>
Ngày: <u>15</u> tháng <u>5</u> năm 20 <u>17</u>

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: Ông Chủ tịch UBND Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Tên tôi là: **Lê Quang Trung** tuổi: 73

Là sỹ quan quân đội hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương.

Hộ khẩu thường trú: Khu phố 10, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Nay tôi làm đơn tố cáo Ông **Nguyễn Quang San** là đảng viên hiện đang giữ chức vụ khu phố trưởng khu phố 10, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn. Tôi tố cáo Ông Nguyễn Quang San với 2 nội dung sau đây:

1. Lợi dụng chức quyền có hành vi xâm hại đến quyền bình đẳng hợp pháp của người công dân, làm sai luật, đặc biệt là luật người cao tuổi vừa được ban hành.

2. Thiếu đạo đức, phẩm chất của một con người, đối với con người hơn nữa là một cán bộ đảng viên, lộng quyền, quan liêu. Thiếu trách nhiệm đối với người công dân. Những sai phạm ông Nguyễn Quang San mắc phải như sau:

Bà Nguyễn Thị Thơm 63 tuổi là vợ tôi, đã nghỉ hưu năm 2008, hộ khẩu cư trú theo chồng là khu phố 10, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Sau một thời gian bà xét thấy có đủ điều kiện để tham gia vào hội người cao tuổi ngày 02/05/2016 bà đã làm đơn gửi tới bà Lê Thị Tẻo là chi hội trưởng hội người cao tuổi khu phố 10, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn. Nhưng ông Nguyễn Quang San khu phố trưởng chỉ đạo cho bà chi hội trưởng không được kết nạp bà Thơm vào hội. Đặc biệt là ông San còn tuyên bố với bà chi hội trưởng nếu bà kết nạp bà Thơm vào hội người cao tuổi khu phố thì ông ấy sẽ thu thẻ Đảng viên của bà chi hội trưởng. Như vậy ông San đã lợi dụng chức quyền, lộng hành có hành vi xâm hại đến quyền bình đẳng hợp pháp của người dân, đặc biệt là luật người cao tuổi vừa được ban hành.

Báo cáo với ông Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn.

Bà Nguyễn Thị Thơm là vợ tôi đã lâm bệnh trọng, gia đình đã đưa đi nhiều bệnh viện cứu chữa nhưng do căn bệnh quá hiểm nghèo. Trước khi trút hơi thở cuối cùng nước mắt vợ tôi trào ra thều thào còn dặn lại tôi phải tố cáo ông San đến Đảng, chính quyền các cấp, ông San tại sao lại không cho tôi vào hội người cao tuổi, bản thân tôi cảm thấy nghẹn ngào xúc động và bức xúc và tôi đã hứa với bà Thơm công việc xong tôi sẽ làm đơn tố cáo ông San gửi tới Đảng, chính quyền các cấp. Vợ tôi đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 02 phút ngày 12

tháng 02 năm 2016. Đó là điều đau buồn nhất tổn thất lớn lao đối với gia đình tôi. Gia đình tôi đã đến trực tiếp báo cáo với ông San là khu phố trưởng đến cùng với gia đình tôi giúp đỡ việc mai táng và đưa bà Thom về nơi an nghỉ nhưng ông San khu phố trưởng từ chối đưa ra lý do không thực tế là tôi không ở địa bàn.

Báo cáo với ông Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn.

Tôi là tổ trưởng dân phố, là trưởng ban quản lý khi di tích động Cửa Buồng, trải qua nhiều khoá lãnh đạo khu phố, đánh giá rất cao vì đã làm tốt vai trò là tổ trưởng dân phố và trưởng ban quản lý di tích động Cửa Buồng. Khi tôi xây dựng gia đình cho các con trai tôi lúc bấy giờ chỉ có hai gian nhà nhỏ, ông bà tôi phải nhường lại cho vợ chồng con tôi ở và tôi đã sang ở với con gái tại khu phố 9 phường Lam Sơn kế bên. Nhưng tôi vẫn tham gia sinh hoạt các tổ chức như: Cựu chiến binh, hội người cao tuổi, hộ khẩu tôi vẫn ở khu phố 10, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn thì ông San không thể giải quyết theo kiểu đó được.

Báo cáo với ông Bí thư: Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn.

Khi bà Thom lâm bệnh và ra đi, được bà con, cô bác đồng đội đến thăm hỏi động viên chia sẻ và tiễn đưa vợ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong khi đó ban lãnh đạo khu phố không đến thăm hỏi và động viên mà cũng không đến để giúp đỡ cùng gia đình mai táng đưa vợ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng gây phản cảm. Những người có mặt trong đám tang như dòng họ, bà con cô bác, đồng đội đồng chí của tôi rất phẫn nộ và bức xúc.

Hôm nay là 49 ngày của vợ tôi ra đi, trước vong linh người vợ quá cố tay thấp nén nhang nước mắt ú đọng, chen lẫn bức xúc. Tôi thay mặt cho gia đình, dòng họ, bà con cô bác, đồng đội, đồng chí xa gần làm đơn này tố cáo ông Nguyễn Quang San là đảng viên, cán bộ, khu phố trưởng gửi đến ông.

Mong ông xem xét giải quyết đúng luật, đúng người, đúng tội. Gia đình, dòng họ, bà con cô bác, đồng đội đồng chí mong chờ kết quả giải quyết của ông.

Tôi xin cam đoan những sự việc tôi khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ba Đình, ngày 8 tháng 5 năm 2017

Người làm đơn



Lê Quang Trung

Tỉnh : Thanh Hoá
Thị xã : Bim Sơn
UBND Phường: Ba Đình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31/TLKT -BS

Ba Đình, ngày 12 tháng 02 năm 2017

TRÍCH LỤC KHAI TỬ
(BẢN SAO)

Họ, chữ đệm, tên: NGUYỄN THỊ THOM

Ngày, tháng, năm sinh: 19/6/1958

Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân:

Giấy tờ tùy thân: CMND số 164413422

Nơi cư trú trước khi chết: Khu 10, phường Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa

Đã chết vào lúc: 00 giờ 10 Ngày 12 tháng 02 năm 2017

Nơi chết: Khu 10, phường Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa

Nguyên nhân chết: Bệnh hiểm nghèo

Đăng ký khai tử tại: UBND Phường Ba Đình - Bim Sơn - Thanh Hóa

Số 09; Ngày, tháng, năm đăng ký: 12/02/2017

Ghi chú: Thực hiện việc trích lục từ việc đăng ký khai tử

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



CHỦ TỊCH
Phùng Văn Tường

Công hòa xã hội Chủ nghĩa Việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Date:

Đồn xin vào hội người Cao tuổi

Tên tôi là: Nguyễn Thị Ghôm

ngày tháng năm Sinh: 19 tháng 6 năm 1958

Hộ khẩu thường trú: Khu phố 10 phường Ba Đình thị xã
Bỉm Sơn, tỉnh Thanh hóa. CNVC đã nghỉ hưu
nay tôi viết đơn này đề nghị bà Chi hội trưởng
Khu phố 10 phường Ba Đình kết nạp để tôi được Sinh
hoạt hội người Cao tuổi theo luật hội người Cao tuổi
đã ban hành.

Vậy nay tôi viết đơn này đề nghị bà Chi hội trưởng
Khu phố 10. nhận đơn để tôi được Sinh hoạt hội.
xin cảm ơn.

Khu phố 10. Ba Đình ngày 2 tháng 5 năm 2016.
người viết đơn.

Thư

Nguyễn Thị Ghôm

Bà Nhân dân của

Bà Nguyễn Thị Ghôm, từ tuổi vào bài của tuổi.

Đi hội 10 - P. B. D.

Bà mang đơn báo cáo đến các khu vực
Khu phố không đồng ý vào chi hội để Sinh
hoạt tại địa phương. xin cảm ơn.

Ngày 2. 5. 2016

chi trưởng

Sé thi Gio